



ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ  
เจ้าพนักงาน และสนับสนุนภารกิจของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการสอบสวนและนิติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น  
ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน และสนับสนุนภารกิจของกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
สำนักการสอบสวนและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปฏิบัติงานที่ สำนักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง (วังไชยา) โดยได้กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ในวันและเวลาราชการ)  
ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อ  
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานและสนับสนุนภารกิจของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักการสอบสวนและนิติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน  
จำนวน ๙ ราย ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และบัญชีดังกล่าวจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี  
นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว  
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ในการดำเนินการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ สำนักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง จะเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศรายชื่อฯ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน  
เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกกรายใด  
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่าน  
การคัดเลือก ก็จะต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
ของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ  
กรมการปกครอง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน และสนับสนุนภารกิจของกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
สำนักงานการสอบสวนและนิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ		ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๑	นาย	ฐานนเดช	จันทร์ประโคน
๒	๒๐๖	นางสาว	ชยาทิต	เชื้อจ่อหอ
๓	๒๐๗	นางสาว	วิภาวี	รัตนเมษ
๔	๒๑๑	นางสาว	แพรพลอย	ท้าวเซียง
๕	๒๐๓	ว่าที่ ร.ต.	ประกายเกียรติ	ฤกษ์อุไร
๖	๒๐๕	นางสาว	ศิริธัญญา	บิดาคำ
๗	๒๑๒	นางสาว	ปิยะธิดา	ชิดเชื้อวงษ์
๘	๒๑๐	นาย	วุฒิกกร	นวลน้อม
๙	๒๐๙	นางสาว	จันทร์ทิพย์	คงสินรัตนชัย

*elbms*

*๒*

*๒/๒๐๗*